

## เลอกวาดะ จุนจาแห่งศรัทธา

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เป็นการท่องเที่ยวแบบการเยือนแหล่งธรรมชาติ เพื่อเรียนรู้ และหาประสบการณ์แปลกใหม่ที่สร้างความประทับใจในธรรมชาติที่น่านมหัศจรรย์ โดยนักท่องเที่ยวจะคำนึงถึงการรักษาสภาพแวดล้อมทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต รวมทั้ง วัฒนธรรม ประเพณี วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของสถานที่ท่องเที่ยว นั้น ๆ ให้คงอยู่สืบไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน เพื่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน นอกจากนี้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้ว ต้องได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนด้วย ถ้าหากคนในชุมชนไม่ให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมนิยมประเพณีของคนในชุมชน วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนอาจสูญหายไปไม่มีให้ลูกหลานรุ่นต่อไปได้เห็น

ตำบลแม่หวะหลวงเป็นตำบลเล็ก ๆ ในอำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก แต่อุดมไปด้วยทรัพยากร และธรรมชาติที่สมบูรณ์ โดยส่วนใหญ่ชาวบ้านในชุมชนจะประกอบอาชีพทำการเกษตร ค้าขาย ทำนา และเลี้ยงสัตว์

บ้านเกร๊ะคี หมู่ 9 ตำบลแม่หวะหลวง เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ และยังคงรักษาวัฒนธรรมนิยมประเพณีของชุมชนไว้จึงควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้

เลอกวาดะ จุนจาแห่งศรัทธา ด้วยศรัทธาจึงพาฉันมายืนบนยอดเขา พระธาตุเลอกวาดะเป็นมาอย่างไร วันนี้เราจะมาเล่าประวัติพระธาตุคอยเลอกวาดะให้ฟังกันนะครับ เป็นเรื่องเล่าขานตำนานจากผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเกร๊ะคี ตามตำนาน มีสามี-ภรรยา คู่หนึ่ง ภรรยาน้อยใจสามีคิดว่าไปมีหญิงอื่น เดินหนีขึ้นไปบนยอดเขา ฝ่ายสามีพอกลับมาจากไร่ไม่พบภรรยาจึงได้ออกตามหา รู้ว่าภรรยาเดินหนีขึ้นมาทางภูเขาจึงได้เดินตามขึ้นมาบนภูเขา งอนง้อให้ภรรยากลับ แต่เธอไม่ยอมกลับสามีก็เลยเดินตามไปร้องเรียก แต่ภรรยาก็ยังเดินหนีไปถึงยอดเขาอีกหนึ่งลูก ปัจจุบันคือ คอยเลอกวาดะ ส่วนสามีนั้นอยู่ภูเขาอีกลูกหนึ่ง (ปัจจุบันเรียกว่าเขาชาย) สามีได้ตะโกนข้ามไปยังเขาอีกลูกหนึ่ง ได้สาบานกับภรรยาว่าเขาไม่เคยคิดนอกใจเธอเลย ฝ่ายภรรยาก็บอกว่าถ้ารักเราจริงให้ข้ามหุบเขามาหาเธอที่ยอดคอยเลอกวาดะ แห่งนี้สามีก็ปีนเขาขึ้นไปหาเธอที่ยอดเลอกวาดะแห่งนี้ และทั้งคู่ก็อธิษฐานว่าจะรักกันอย่างมั่นคงตลอดไป และทั้งสองก็รักกันจนแก่ชรา เมื่ออายุมากขึ้นไม่สามารถเดินขึ้นเขาได้ ทั้งสองคนก็จะมาเฝ้ามองยอดเขาเลอกวาดะแห่งนี้ ณ เบื้องล่างเป็นประจำจนทั้งสองได้เสียชีวิตไป

(เลอ ) ภาษาปวากะญอ แปลว่า ก้อนหิน หรือ ภูเขา

(กาว) ภาษาปวากะญอ แปลว่า ดู มอง หรือ ชม

(เคาะ) ภาษาปวากะญอ แปลว่า เล่น หรือ เพลิน

เลอกวาเคาะ แปลว่า เขาชมวิว ภูเขาที่เอาไว้มองชื่นชมอย่างเพลิดเพลิน เป็นภูเขาแห่งความรัก และความศักดิ์สิทธิ์

\*\*\*\*\* เมื่อปี พ.ศ. 2541 ประมาณเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม พระอาจารย์ ปรีดา ปภาโร ได้เดินธุดงค์จาริกอรณธรรมาตามบุญวาสนา มาพักอยู่กลางลานนวดข้าวชาวบ้าน (ปัจจุบันคือห้องเรียนสาขาบ้านเกร๊ะคี) มาภวานอยู่ตรงนั้น ตอนเย็นวันหนึ่งนั่งมองดูยอดเขาเลอกวาเคาะซึ่งที่นี้มีนิมิตหมายที่หลวงปู่แหวนเคยเขาฝัน ในนิมิตพระอาจารย์ปรีดา ตั้งแต่ปี 2532 ในนิมิตหลวงปู่แหวน พาหะมาและชี้ว่าสถานที่แห่งนี้ท่านเคยสร้างบุญบารมีไว้เมื่อนานมาแล้ว และท่านจะเจริญในการภาวนาให้มาอยู่ตรงนี้ พระอาจารย์ปรีดาก็เดินธุดงค์ไปเรื่อยแต่ไม่เจอสถานที่แห่งนี้จนเวลาผ่านไป 10 พรรษา จึงได้มาเจอสถานที่แห่งนี้ และยอดเขาเลอกวาเคาะ ก็คือ เครื่องหมายที่หลวงปู่แหวนชี้ให้ดูในฝันที่จำได้จนติดตาติดใจมาก วันหนึ่งอาจารย์ปรีดานั่งดูยอดเขาเลอกวาเคาะในเวลาค่ำ ประมาณ 2 ทุ่ม หลังจากสวดมนต์ทำวัตรเย็นเสร็จแล้ว ปรากฏมีแสงประหลาดหลายหลากสีโผล่ขึ้นมาบริเวณยอดเขาเลอกวาเคาะสว่างมาก แล้วแสงประหลาดนั้นค่อยๆ ลอยมาทางเนิน พระได้ชี้ให้พระเรณูเป็นที่อัศจรรย์ใจกันทั้งวัด ท่านจึงดำริว่า สักวันจะสร้างเจดีย์บูชาคุณพระพุทธเจ้าและหลวงปู่แหวน ตลอดจนครูอาจารย์ทั้งหลาย ต่อมาปี พ.ศ. 2544 (สมเด็จพระสังฆราชพระญาณสังวรสกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ 19) ท่านทรงมีเมตตาที่ประทานพระบรมสารีริกธาตุ ให้แก่วัดป่าเกร๊ะคี นำโดย อาจารย์ปรีดาได้นำมาไว้ที่วัดป่าเกร๊ะคีก่อนที่จะนำไปประดิษฐานบนเจดีย์ต่อไป แต่ในขณะนั้นทางวัดยังไม่มีทุนทรัพย์พอที่จะสร้างเจดีย์ขึ้นมาได้ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2551 ท่านจึงได้นำพาญาติโยมและชาวบ้านในหมู่บ้านเกร๊ะคีช่วยกันสร้างพระเจดีย์เลอกวาเคาะขึ้นมาเพื่อบรรจุพระบรมพระสารีริกธาตุที่รับมาจากสมเด็จพระสังฆราชนั้นและทำพิธีอัญเชิญบรรจุในเดือน 5 ขึ้น 9 ค่ำ ปี พ.ศ. 2551 นั้น ถึงจะเป็นเจดีย์เล็กๆ แต่ก็มีความค่าทางจิตใจเป็นอย่างมากและมีความกตัญญูมากมาย ความเพียร ความอดทน ความสงบสุข ความปิติเกิดขึ้นมากมาย ณ สถานที่นี้ ความเพียรไม่พอมามากมาย ความตั้งใจไม่สูงมากไม่ถึงความอดทนน้อยมากไม่ถึง ใจไม่สู้ก็มากไม่ถึง ใครมาถึง ณ สถานที่นี้ได้อุปสรรคทั้งหลายจะหายไป

ความสำเร็จที่ตั้งใจจะได้สมปรารถนาคั่งใจคิด จิตใจจะสงบนิ่ง เมื่อนิ่งแล้วจงอธิษฐานถึงพระพุทธองค์ และแล้วความประสงค์ขอบารมีบูชาพระองค์ให้ช่วยเหลือทวดคณะที่นี้จะได้รับรู้ \*\*ถ้าขึ้นไปห้ามพูดคำว่าชบหายสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ คำหยาบคาย ความคิดที่เป็นอกุศลทั้งปวงจงงดเว้นให้คิดแต่สิ่งดีๆ หรือให้เดินภาวนาพุทโธ แล้วความปรารถนาที่คิดจะสำเร็จ ด้วยบุญบารมีของท่านที่มีต่อพระชาติลอะเลอกวาเดาะที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้นั้น ขอความสวัสดิ์มีความสุขแก่ทุกคนทุกท่านเทอญ\*\*